



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ตำแหน่งๆละ ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑.๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายอิทธิพล สันคะนุช	

๑.๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๒	นางสาวสิรินัน วรรณพงษ์	
๒	๐๑๙	นางสาววิจิตรา อัสโย	
๓	๐๒๑	นางสาวชนากานต์ สมอุดร	
๔	๐๐๔	นางสาวบุษมาศ มาตงามเมือง	

๒. พนักงานจ้างทั่วไป

๒.๑. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายบุญโชค แก้วบัณฑิตย์	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้มาทำสัญญาจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทราบกำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และจะทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดมหาสารคามแล้วเท่านั้น

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งและทำสัญญาจ้าง หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้นหรือสั่งให้ออกจากราชการและหรือสั่งเลิกจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประภาส ทัดติวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง